

Số: *143*/BC-SKHĐT

Thái Bình, ngày *26* tháng 3 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng**

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 4547/UBND-TCD ngày 05/12/2018 về việc thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện tháng 3 năm 2019, như sau:

#### **I. KẾT QUẢ PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, TÌNH TRẠNG “THAM NHŨNG VẬT”**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng**

Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở việc rà soát các văn bản quy định và các nội quy, quy trình làm việc của Sở để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nghiêm cấm việc cán bộ, công chức tự đặt ra các yêu cầu ngoài thủ tục hành chính đã được công bố. Kết hợp sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ và họp giao ban, Lãnh đạo sở lồng ghép nội dung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với mục đích tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng; căn cứ hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan; Sở ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (*Kế hoạch số 03/KH-SKHĐT ngày 23/01/2019*); Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Thực hiện đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SKHĐT ngày 26/01/2018 về khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng chống tham nhũng.

##### **2. Các biện pháp phòng ngừa “tham nhũng vặt” được thực hiện**

Để phòng ngừa tình trạng “tham nhũng vặt”, Sở đã nghiêm túc thực hiện đúng chế độ công khai, minh bạch trong các hoạt động, bằng những hình thức phù hợp đến cán bộ, công nhân viên thuộc phạm vi quản lý của sở; đã tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan; đẩy mạnh công tác CCHC; nâng cao ý thức về tuân thủ pháp luật thông qua các hoạt động công vụ; Duy trì và phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn - TCVN ISO 9001 : 2008 vào các hoạt động của cơ quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Trong đó, nổi bật là quy trình giải quyết thủ tục hành chính

thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp đã kết nối tự động với hệ thống của cơ quan thuế và thực hiện hoàn toàn trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4); quy trình giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đầu tư, đấu thầu được thực hiện một phần qua Mạng Văn phòng liên thông của tỉnh và của cơ quan.

### **3. Kết quả phát hiện, xử lý**

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, công khai minh bạch thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong các hoạt động công vụ, nên Sở chưa có vụ việc tham nhũng nào xảy ra; không có trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí; không có trường hợp tặng quà, nhận quà tặng vượt quy định.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

**1.** Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để nắm tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020; tiến độ thực hiện giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA; theo dõi, thẩm định tham mưu cho tỉnh các dự án theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh theo quy định.

**2.** Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ; cải tiến lề lối làm việc; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, đội ngũ cán bộ, công chức nghiêm túc chấp hành các quy định thủ tục hành chính đã được công bố, nghiêm ýt đảm bảo đúng thời gian theo quy định hiện hành của Tỉnh.

**3.** Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, trong đó tập trung công tác cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính; rà soát sửa đổi các quy định quản lý, điều hành nội bộ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, công tác quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả việc thực hiện tháng 3/2019; đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp theo quy định./.

**Nơi nhận :**

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

**GIÁM ĐỐC**

